

Con đường cứu nước đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lựa chọn là cội nguồn sức mạnh của Đảng

■ PGS, TS. TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh

Trong 25 năm qua, Đảng đã đề ra và từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mạng một cách đúng đắn sáng tạo, bước đầu hình thành một hệ thống các quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới, bổ sung lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tế nước ta, kế thừa và phát huy giá trị văn hoá và bản sắc dân tộc. Đây là kết quả của một quá trình trải nghiệm, tìm tòi, tổng kết, đổi mới tư duy lý luận, nhận thức đúng đắn về thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng ta, một Đảng cách mạng do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

Hon tám thập kỷ qua, kể từ khi dân tộc Việt Nam thực hiện “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (1) theo con đường cứu nước mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, vận mệnh của dân tộc đã thay đổi, thân phận của người dân Việt Nam đã thay đổi. Vị thế của Việt Nam đang từng bước được khẳng định trên chính trường quốc tế và khu vực. Tiếp tục con đường cách mạng đó, toàn Đảng, toàn quân và dân Việt Nam đã làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới đất nước, điều

đó đã minh chứng trong thực tế: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”(2).

1. Khi thực dân Pháp xâm lược và thống trị Việt Nam, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, đau nỗi đau của người dân mất nước và tuy khâm phục lòng yêu nước của các bậc tiền bối, nhưng Người không tán thành con đường cứu nước ấy và Người đã quyết định: “Phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào

tôi”(3). Mục đích duy nhất của Người ra đi tìm đường cứu nước là để trở về giúp đồng bào, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Do vậy, chỉ đến khi Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, Người mới tìm được “cuộc cách mạng đến nơi”, vì cuộc cách mạng ấy không chỉ giải phóng nhân dân lao động, mà còn đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, làm chủ xã hội; cuộc cách mạng ấy không chỉ giải phóng các dân tộc “không phải Nga” nằm trong đế quốc Nga Sa Hoàng, mà còn giúp đỡ các dân tộc khác thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đế quốc.

2. Tính sáng tạo của Người trong quá trình truyền bá con đường cách mạng vô sản vào Việt Nam, chính là ở chỗ, hơn ai hết, Người hiểu được nhân dân và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Sự kiện Người sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (6-1925), tập hợp những thanh niên yêu nước với nhiệt huyết của tuổi trẻ đi tìm đường cứu nước cho dân tộc, đã thể hiện rõ điều đó. Và thông qua Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, thông qua các lớp huấn luyện chính trị và báo Thanh Niên, Người đã cùng các cộng sự của mình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, con đường cách mạng vô sản mà Người đã lựa chọn. Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ấy, những lớp cán bộ cốt cán đầu tiên ấy là cái cầu nối giữa chủ nghĩa Mác-

Lênin với phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động khác ở Việt Nam. Từ đó, với phong trào “vô sản hoá”, chủ nghĩa Mác-Lênin đã thấm sâu vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, dẫn đến sự ra đời các tổ chức cộng sản ở ba miền. Điều đó đã chứng tỏ rằng, giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào yêu nước Việt Nam đã vươn lên, tiếp nhận tư tưởng tiên tiến của thời đại.

Trên đà phát triển đó, đầu năm 1930, một yêu cầu cấp bách đặt ra đối với cách mạng Việt Nam lúc này là chấm dứt tình trạng phân tán, chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản. Khi đó, với uy tín chính trị và tinh thần chủ động sáng tạo, Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức thành một chính đảng duy nhất (từ ngày 6/1 đến ngày 8/2/1930 ở Hương Cảng). Trên tinh thần: “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”, Hội nghị đã nhất trí thống nhất các nhóm cộng sản thành lập Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Hội nghị này, các văn kiện quan trọng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, và thông qua đã xác định chiến lược của cách mạng Việt Nam, trong đó chỉ rõ: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp

mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”(4), đồng thời Đảng phải “hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông... để lôi kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập”(5), v.v..

Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc - đây chính là xuất phát từ quan điểm vì dân, gắn với dân của Nguyễn Ái Quốc. Vì dân, gắn với dân mà Người hiểu một cách sâu sắc đặc điểm xã hội, thái độ các giai tầng trong xã hội Việt Nam, đã đưa vào Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng sách lược tập hợp lực lượng cách mạng phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đó cũng chính là nguồn gốc mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi đi theo con đường mà Người lựa chọn. Cương lĩnh chính trị đầu tiên dù “vấn tất”, nhưng nội dung cơ bản của nó đã phản ánh đúng quy luật khách quan của xã hội Việt Nam, đáp ứng những nhu cầu cơ bản và cấp bách, định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam và phù hợp với xu thế của thời đại. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là thành quả có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng sâu sắc của gần hai mươi năm hoạt động, đấu tranh cách mạng không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái

Quốc. Thành quả ấy được kết tinh không chỉ bởi trí tuệ thiên tài, bởi nhiệt huyết cứu nước được hun đúc từ trong tinh hoa truyền thống của dân tộc, mà còn là động cơ thúc đẩy vì khát vọng giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân phong kiến, giải phóng nhân dân thoát khỏi áp bức bất công. Đó là điều làm nên sự vĩ đại và giá trị vĩnh hằng của Hồ Chí Minh trong lòng mỗi người dân và toàn thể dân tộc Việt Nam.

3. Đi theo con đường mà Người lựa chọn cho dân tộc Việt Nam, kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường cách mạng ấy đã đưa đến vinh quang cho dân tộc bằng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, bằng thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, hoàn thành về cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, non sông thu về một mối. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến công vĩ đại ấy là "một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc", đánh dấu một bước ngoặt quyết định, mở đường cho dân tộc Việt Nam tiến vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất và chủ nghĩa

xã hội.

Sau 30 năm chiến tranh giải phóng, cả nước bước vào công cuộc xây dựng CNXH, đối diện với những thách thức, khó khăn gay gắt cả trong nước, trong khu vực và trên trường quốc tế. Trong bước thăng trầm ấy, với bản lĩnh kiên cường của một chính Đảng cách mạng, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật để cùng cả dân tộc tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước, mở đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986). Đặc biệt vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp và tình hình đất nước có muôn vàn khó khăn, các thế lực thù địch không ngừng chống phá, Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH đã lựa chọn, giữ vững vai trò lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua sóng gió, tiếp tục tiến lên, và đã giành được những thành tựu quan trọng về mọi mặt.

Trong 25 năm qua, Đảng đã đề ra và từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mạng một cách đúng đắn sáng tạo, bước đầu hình thành một hệ thống các quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới, bổ sung lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tế nước ta, kế thừa và phát huy giá trị văn hoá và bản sắc dân tộc. Đây là kết quả của một quá trình trăn trở, tìm tòi, tổng kết, đổi mới tư duy lí luận, nhận thức đúng

đắn về thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng ta, một Đảng cách mạng do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

Thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã vượt qua thử thách hiểm nghèo, phá thế bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, chủ động hội nhập quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề vững chắc để đất nước vững vàng thực hiện quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tất cả thực tiễn phong phú, sôi động, hào hùng và những thành tựu của dân tộc ta trong hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã khẳng định rằng "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam"(6). Và cội nguồn sức mạnh của sức mạnh ấy chính là do Đảng thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, và luôn kiên định độc lập dân tộc và CNXH - con đường đúng đắn mà Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựa chọn và dẫn dắt cách mạng Việt Nam.

(1), (4), (5) ĐCSVN: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 2002, t.2, tr.2-4.

(2) (6) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr.70, 66.

3. Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb CTQG, H, 2006, t.1, tr.41.